
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าไม้ 
สมัยสามัญ  สมัยที่ 4 ประจำปี  2566 

วันพุธที ่ 29  พฤศจิกายน  2566 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าไม้  เวลา  10.00  น. 

………………………………. 

ผู้มาประชุม 

1. นายกัลยกฤต  เขียวอิ่ม     ประธานสภาเทศบาล 
2. นายพสณัฐฎ์  พันธ์นัน    รองประธานสภาเทศบาล 
3. นายกิติย์  แก้วเงิน    สมาชิกสภาเทศบาล 
4. นายพรชัย  บุญบำรุง   สมาชิกสภาเทศบาล 
5. นายทวีศักดิ ์  สุขศรี    สมาชิกสภาเทศบาล 
6. นายนิพนธ์  สานุ    สมาชิกสภาเทศบาล 
7. นายพัฒพงษ ์  ใจเย็น    สมาชิกสภาเทศบาล 
8. นายทวีทรัพย์  ธนภูติพันธ์   สมาชิกสภาเทศบาล 
9. นายณพชร  อ้ันจุกฉุน   สมาชิกสภาเทศบาล 
10. นายอนิรุทธิ์  ขุนติ    สมาชิกสภาเทศบาล 
11. จ่าเอกบรรทม ทองมา    สมาชิกสภาเทศบาล 
12. นายประสงค์ ปุ่นแย้ม    สมาชิกสภาเทศบาล 
13. นางสาวพจนีย์ ครุฑวงศ์    เลขานุการสภาเทศบาล 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายเกรียงไกร  ใจเย็น    นายกเทศมนตรีตำบลท่าไม ้
2. นางสาวดวงใจ ใจเย็น    รองนายกเทศมนตรี 
3. นายธัชพนธ์  อรภักดี    รองนายกเทศมนตรี 
4. นายสมพงษ ์  เทสิน    ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
5. นายวิเชียร  ใจเย็น    เลขานุการนายกเทศมนตรี 
6. นางสาวพีรญา  ปิ่นทอง    รองปลัดเทศบาล 
7. นางธนันพัชร์  เลิศประเสริฐ   หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 
8. นางสาวสุนิสา  แสงงาม    ผู้อำนวยการกองคลัง 
9. นายชูเกียรติ  วงศ์สารคาม   ผู้อำนวยการกองช่าง  
10. นายดุสิต  ทันสมัย    ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
11. นางสาวคนึงหา เอ้ียวตระกูล   หัวหน้าฝ่ายบรหิารการศึกษา รก.ผอ.กองการศึกษา 
12. นางสาวพัชรินทร์ อาภรณ์พิศาล   หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง 
13. นางสาวกันนิกา น้ำใจสุข    หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขฯ 
14. นางสาวอนันท์ตยา วรรณวงศ์วัฒนา    หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ 
15. นายพิสิษฐ์  หิรัญรุจิรัตน์   เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
16. นางสาวนฤมล สายสะอาด   นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 
17. นายพิศาล  สุขเสมอ    นักสันทนาการชำนาญการ 
18. นายแสงตะวัน แซ่อุน    ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 
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เริ่มประชุมเวลา  10.00  น. 

 เลขานุการฯ  ได้ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาเทศบาล เมื่อครบแล้วให้สัญญาณ
เรียกเข้าประชุมและเชิญท่านประธานสภาเทศบาล  จุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัยและเรียนเชิญท่าน
ประธานสภาฯ ดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมฯ  ต่อไป 

นายกัลยกฤต เขียวอิ่ม สวัสดีครับท่านนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล  
ประธานสภาฯ  ทุกท่าน เมื่อสมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้ว  กระผมขอเปิดการประชุมและ 

ดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมฯ  ต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี  1   เรื่อง  ที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 

นายกัลยกฤต  เขียวอ่ิม ขอแนะนำข้าราชการที่โอนย้ายมาดำรงตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ 
ประธานสภาฯ  ขอเชิญแนะนำตัวให้ที่ประชุมทราบ ขอเชิญครับ 
น.ส.อนันท์ตยา วรรณวงศ์วัฒนา เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาล และคณะผู้บริหาร 
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ เทศบาลตำบลท่าไม้ทุกท่าน ดิฉันนางสาวอนันท์ตยา  วรรณวงศ์วัฒนา ตำแหน่ง 
   หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ได้โอนย้ายมาจากเทศบาลตำบลกระจับ ในตำแหน่งหัวหน้า
   ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ จะขอใช้ความรู้ความสามารถท่ีมี มาใช้พัฒนา 
   เทศบาลตำบลท่าไม้ ให้ดีที่สุด ขอบคุณค่ะ  

ระเบียบวาระท่ี  2   เรื่อง  รับรองรายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2566 
เมื่อวันที่  25  กันยายน  2566    

นายกัลยกฤต  เขียวอ่ิม ตามท่ีได้แจกสำเนารายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยแรก 
ประธานสภาฯ ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจรายงานการ

ประชุมจากคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมแล้ว ขอให้สมาชิกสภาเทศบาล
ทุกท่านตรวจสอบ มีผู้ใดจะขอแก้ไขรายงานการประชุมครั้งนี้หรือไม่  ขอเชิญครับ 

ที่ประชุม  - ไม่มีเสนอแก้ไข - 

นายกัลยกฤต  เขียวอ่ิม เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดขอแก้ไข  ผมขอมติที่ประชุมนี้ว่า  สมาชิกท่านใด 
ประธานสภาฯ เห็นควรรับรองรายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2566   

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2566 โปรดยกมือครับ 

มติทีป่ระชุม  สมาชิกยกมือรับรอง 11 เสียง 

ระเบียบวาระท่ี  3  กระทู้ถาม 

นายกัลยกฤต  เขียวอ่ิม 3.1 เรื่อง ปรับปรุงแก้ไขระบบไฟฟ้าสนามฟุตบอล โรงเรียนวัดกระต่ายเต้น 
ประธานสภาฯ  ขอเชิญ นายกเทศมนตรี 

นายเกรียงไกร  ใจเย็น เรียน ประธานสภาเทศบาล ผมขอมอบให้กองการศกึษา เป็นผู้ชี้แจงครับ 
นายกเทศมนตรี 

นายพิศาล  สุขเสมอ เรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และคณะผู้บริหารทุกท่าน   
นักสันทนาการชำนาญการ ในส่วนของแนวทางการปรับปรุงแก้ไขระบบไฟฟ้าสนามฟุตบอลโรงเรียนวัด 
   กระต่ายเต้น ได้ดำเนินการแจ้งความเกี่ยวกับสายไฟที่สูญหาย และได้ประสานงาน
   ถึงความเป็นไปได้ในการจ้างบริษัทเอกชนเพ่ือเข้ามาดำเนินการ เนื่องจากกองช่าง
   ของเทศบาลตำบลท่าไม้ไม่มีเครื่องมือในการดำเนินการของส่วนนี้ ซึ่งอยู่ในขั้นตอน
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   การคำนวณค่าใช้จ่ายเพื่อที่จะเสนอราคามายังเทศบาลตำบลท่าไม้ และจะรีบ 
   ดำเนินการเพ่ือให้กลับมาใช้งานไดต้ามปกติ ขอบคุณครับ 

นายทวีศักดิ์  สุขศรี เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ผมนายทวีศักดิ์ สุขศรี สมาชิกสภาเทศบาล  
สมาชิกสภาเทศบาล เรื่องระบบไฟฟ้าสนามฟุตบอลวัดกระต่ายเต้นหากเทศบาลดำเนินการปรับปรุง 
   ซ่อมแซมให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติแล้ว ผมเองอยากจะเสนอให้มีการผลักดันและ
   สนับสนุนให้ประชาชนในเขตชุมชนที่รักในฟุตบอลได้รับมอบหมายให้ช่วยกันดูแล
   สอดส่องทรัพย์สินของทางราชการ เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำเดิมอย่างที่
   เกิดข้ึนในขณะนี้ เพราะเชื่อว่าผู้คนกลุ่มนี้เต็มใจที่จะช่วยดูแล เนื่องจาก พ ว ก เข า ก็
   จะต้องใช้สนามแห่งนี้เป็นสถานที่ในการเล่นกีฬาออกกำลังกายอยู่แล้ว ขอบคุณครับ 

นายกัลยกฤต เขียวอิ่ม มีสมาชิกท่านใด  จะเสนอความเห็นเพ่ิมเติมต่อที่ประชุมหรือไม ่ 
ประธานสภาฯ  ขอเชิญครับ 

ที่ประชุม  - ไม่มี - 

ที่ประชุม  รบัทราบ 

นายกัลยกฤต  เขียวอ่ิม 3.2 เรื่อง แผนการจัดการอาคารศูนยพั์ฒนาเด็กเล็กของเทศบาล 
ประธานสภาฯ  ขอเชิญ นายกเทศมนตรี 

นายเกรียงไกร  ใจเย็น เรียน ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ในส่วนของแผนการจัดการ   
นายกเทศมนตรี  อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลท่าไม้ (หลังใหม่) ขณะนี้ได้ดำเนิน 
   โครงการไปแล้วบางส่วน เช่น โครงการลานคอนกรีตผู้รับจ้างได้เข้ามาทำสัญญาแล้ว
   รอเข้ามาดำเนินการ ส่วนโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า โครงการ
   ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ โครงการต่อเติมอ่างล้างหน้า และโครงการต่อเติมห้องน้ำ
   สำหรับเด็ก ซึ่งอยู่ในระหว่างการดำเนินการตามขัน้ตอนทั้งสิ้น เพ่ือให้บรรลุตาม 
   เป้าหมายที่ต้องการดำเนินการเปิดใช้งานให้ทันในการเปิดภาคเรียน ประจำปี  
   พ.ศ. 2567 นี้ ขอบคุณครับ 

นายกัลยกฤต เขียวอิ่ม มีสมาชิกท่านใด  จะเสนอความเห็นต่อที่ประชุมหรือไม ่ 
ประธานสภาฯ  ขอเชิญครับ 

ที่ประชุม  - ไม่มี - 
ทีป่ระชุม  รบัทราบ  

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่อง  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 

นายกัลยกฤต  เขียวอ่ิม - ไม่มี - 
ประธานสภาฯ 

ระเบียบวาระท่ี  5   เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

นายกลัยกฤต  เขียวอ่ิม 5.1 รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาล
ประธานสภาฯ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
   ขอเชิญ นายกเทศมนตรี 
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นายเกรียงไกร  ใจเย็น เรียน ประธานสภาเทศบาล ด้วยเทศบาลตำบลท่าไม้ ไดจ้ัดทำรายงานแสดงผล 
นายกเทศมนตรี  การปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ   
   พ.ศ.2566 เพ่ือปฏิบัตใิห้เป็นไปตามความในมาตรา 48 ทศ วรรคห้า   
   แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 
   ข้าพเจ้าขอสรุปงานสำคัญที่ได้ดำเนินการจนประสบผลสำเร็จตามนโยบายที่แถลงไว้
   ต่อสภาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2566 ดังต่อไปนี้ 

   1. ด้านการเมืองและการบริหาร 
 1.1 โครงการให้ความรู้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีตาม พรบ.ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง  

   พ.ศ. 2562   
    1.2 โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินและพัฒนารายได้                 
   งบประมาณ 120,000.-บาท ใช้ไป 108,000.- บาท  

   2. ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
 2.1 เงินอุดหนุนชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลท่าไม้ งบประมาณ  30,000.- บาท              

   ใช้ไป 30,000.-บาท 
 2.2โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพเพ่ือเพ่ิมรายได้ งบประมาณ 50,000.-บาท              

   ใช้ไป 33,697.30 บาท  
 2.3 โครงการส่งเสริมศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน งบประมาณ 50,000.- บาท         

   ใช้ไป 2,550.- บาท 
   2.4 จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยโรคเอดส์ 
   เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ   งบประมาณ  12,954,300.- บาท    
      เบี้ยยังชีพคนพิการ   งบประมาณ    2,401,600.- บาท 
   เบี้ยผู้ป่วยโรคเอดส์   งบประมาณ        72,000.- บาท 

   3. ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
    3.1 โครงการสนับสนุน  การบริหารสถานศึกษา งบประมาณ 528,100.- บาท 
   โอนเพิ่ม 135,000.- บาท ใช้ไป 568,069.- บาท 
   3.2 โครงการกีฬาสีหนูน้อย งบประมาณ 20,000.- บาท    
   ใช้ไป 15,668.30 บาท 
   3.3 โครงการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ งบประมาณ 120,000.- บาท                       
   ใช้ไป 93,291.10 บาท 
   3.4 โครงการอบรมทัศนศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าไม้         
   งบประมาณ 100,000.- บาท ใช้ไป 22,833.84 บาท 
   3.5 โครงการจัดซ้ืออาหารเสริม (นม) งบประมาณ 699,500.- บาท   
   ใช้ไป 604,021.75 บาท 
    3.6 โครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน.งบประมาณ 1,524,000.- บาท   
   ใช้ไป 1,206,405.- บาท 
    3.7 โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาและการเรียนรู้สำหรับโรงเรียนในเขต 
   เทศบาล.งบประมาณ 100,000.- บาท ใช้ไป 100,000.- บาท 

   3.8 โครงการส่งเสริมเด็กและเยาวชนพัฒนาทักษะอาชีพสำหรับโรงเรียนวัด 
   คร้อพนัน งบประมาณ 50,000.- บาท ใช้ไป 50,000.- บาท 
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 3.9 โครงการส่งเสริมทักษะอาชีพโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับ 
   โรงเรียนวัดกระต่ายเต้น งบประมาณ 50,000.- บาท ใช้ไป 50,000.- บาท 
     3.10 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาภายในเขตเทศบาล    
   งบประมาณ 200,000.- บาท ใช้ไป 199,764.42 บาท 
   3.11 โครงการจัดงานเย็นทั่วหล้ามหาสงกรานต์ งบประมาณ 300,000.- บาท              
   ใช้ไป 256,806.79 บาท 
     3.12 โครงการวันลอยกระทง งบประมาณ 150,000.- บาท   
   ใช้ไป 145,115.91 บาท 
   3.13 โครงการจัดงานประเพณีวันเข้าพรรษา งบประมาณ 30,000.- บาท 
   ใช้ไป 15,514.60 บาท 

   4. ด้านสาธารณสุข 
   4.1 โครงการคา่ยเยาวชนต้านภัยยาเสพติด งบประมาณ  100,000 บาท                           
   ใช้ไป 94,577.30 บาท 

 4.2 โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และข้ึนทะเบียนสัตว์ ฯ   
 งบประมาณ  18,000 บาท ใช้ไป 7,917.- บาท 

   4.3 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ฯ งบประมาณ   
   100,000.- บาท ใช้ไป 56,834.60 บาท 
   4.4 โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ งบประมาณ 5,000.-บาท ใช้ไป 3,927.30บาท 
   4.5 โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข 

         1. โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ 
           2. โครงการควบคุมการขาดสารไอโอดีน 

         3. โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ  
         งบประมาณ 220,000.-บาท ใช้ไป 10,734.60 บาท 
   4.6 โครงการคุ้มครองผู้บริโภค งบประมาณ 10,000.- บาท ใช้ไป 4,917.30 บาท 
   4.7 โครงการอนุรักษ์  ส่งเสริม  ฟื้นฟู  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม              
   งบประมาณ 20,000.- บาท ใช้ไป 20,000.- บาท 
   4.8 โครงการรณรงค์แยกขยะก่อนทิ้งในชุมชน งบประมาณ 30,000.-บาท   
   ใช้ไป 29,400.-บาท 
   4.9 โครงการคัดกรองความผิดปกติสายตาและแก้ไขปัญหาการมองเห็นไม่ชัดในกลุ่ม 

   ผู้สูงอายุ งบประมาณ 100,000.- บาท ใช้ไป 42,232.30 บาท 
   4.10 โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ สำหรับบุคคลที่มภีาวะพ่ึงพิงและบุคคลที่มีภาวะ 

   ปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ งบประมาณ 158,111.- บาท   
   ใช้ไป 158,111.- บาท  

   5. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการบริการ 
   5.1 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7 ซอยบ้านนายสมคิด   บัวจีบ                      
   งบประมาณ 414,000.- บาท ใช้ไป 327,000.- บาท 
   5.2 โครงการก่อสร้างท่อลอดชนิด คสล. หมู่ที่ 10 บริเวณบ้านนายวสันต์  ทองแฉล้ม 
   งบประมาณ 7,300.-บาท ใชไ้ป 6,900.-บาท 
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   5.3 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 2 เริ่มต้นบริเวณหน้าบ้านนายสุนันท์   
   ใจผ่อง งบประมาณ 1,100,600.- บาท ใช้ไป 1,029,000.- บาท 
   5.4 โครงการติดตั้งประตูปิด-เปิดน้ำ หมู่ที่ 3 บริเวณปากซอยบ้านนายมานิช   ละเลิศ 
   งบประมาณ 61,100.- บาท ใช้ไป 60,000.- บาท 
   5.5 โครงการปรับปรุงท่อรับน้ำจากคลองชลประทานเพ่ือใช้การเกษตรกรรม   หมู่ที่ 3   
   งบประมาณ 89,900.- บาท ใช้ไป 88,500.- บาท 
   5.6 โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่  6  โดยยกระดับความสูงของ  
   รางระบายน้ำงบประมาณ 72,900.- บาท ใช้ไป 56,000.- บาท 
   5.7 โครงการปรับปรุงถนนแบบ OVERLAY หมู่ที่ 3 บริเวณศาลาประชาคม งบประมาณ 
   471,788.- บาท ใช้ไป 468,000.- บาท 
   5.8 โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 6 บริเวณตรงข้ามบ้านเลขท่ี  30/4 งบประมาณ  
   865,000.- บาท ใช้ไป 745,000.- บาท 

   6. ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
   6.1 โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธา
   พิมลลักษณ พระบรมราชินี งบประมาณ 30,000.-บาท ใช้ไป 5,240.30 บาท 

  7. ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  7.1 โครงการดำเนินการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ    

   งบประมาณ 30,000.- บาท ใช้ไป 13,361.34 บาท 
  7.2 โครงการท่าไม้ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด งบประมาณ 50,000.- บาท                      

   ใช้ไป 18,214.30 บาท 

   ในการบริหารงานสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ดำเนินการจัดทำโครงการต่างๆ 
   ตามนโยบาย เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 22,175,505.35 บาท  จึงนำเสนอญัตตินี้ 
   เพ่ือแจ้งให้สภาเทศบาลตำบลท่าไม้ทราบ 

นายกัลยกฤต เขียวอิม่ มีสมาชิกท่านใด  จะเสนอความเห็นต่อที่ประชุมหรือไม ่ 
ประธานสภาฯ  ขอเชิญครับ 

ที่ประชุม  - ไม่มี - 

มติที่ประชุม รบัทราบ 

นายกัลยกฤต  เขียวอ่ิม 5.2 การประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 
ประธานสภาฯ  ขอเชิญ นายกเทศมนตรี 

นายเกรียงไกร  ใจเย็น เรียน ประธานสภาเทศบาล ด้วยเทศบาลตำบลท่าไม้  ไดป้ระกาศใช้แผน 
นายกเทศมนตรี การดำเนินงานของเทศบาลตำบลท่าไม ้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

เรียบร้อยแล้ว และผู้บริหารท้องถิ่นได้พิจารณาอนุมัติประกาศใช้แผนการดำเนินงาน 
ดังกล่าว เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2566 จึงนำเสนอญัตตินี้ เพ่ือแจ้งให้สภาเทศบาล
ตำบลท่าไม้ ทราบ 

นายกัลยกฤต  เขียวอ่ิม ขอเชิญเลขานุสภาฯ ชี้แจงข้อระเบยีบกฎหมาย 
ประธานสภาฯ 
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นางสาวพจนีย์  ครุฑวงศ์   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของ 
เลขานุการสภา  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 
   หมวด 5 ข้อ 26 การจัดทำแผนการดำเนินงานให้ดำเนินการตามระเบียบนี้ โดยมี
   ขั้นตอนดำเนินการดังนี้  

  (๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน  
   โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง  
   ส่วนภูมิภาครัฐวิสาหกิจและหนว่ยงานอื่นๆท่ีดำเนินการในพ้ืนที่ขององค์กร 
   ปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการ 
   พัฒนาท้องถิ่น  
 (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอ

ผู้บริหารท้องถิ่น ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการ
ดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ
โดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน  

นายกัลยกฤต เขียวอิ่ม มีสมาชิกท่านใด จะเสนอความเห็นต่อท่ีประชุมบ้าง ขอเชิญครับ 
ประธานสภาฯ 

ที่ประชุม  - ไม่มี - 

มติที่ประชุม รบัทราบ 

นายกัลยกฤต  เขียวอ่ิม 5.3 ญัตติ การรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล  
ประธานสภาฯ ตำบลท่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  
 ขอเชิญ นายกเทศมนตรี 

นายเกรียงไกร  ใจเย็น เรียน ประธานสภาเทศบาล ด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
นายกเทศมนตรี แผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าไม้ ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

เทศบาลตำบลท่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 
ถึงเดือนกันยายน 2566) เรียบร้อยแล้ว สามารถขอดูรายงานการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาฯ ได้ทีง่านวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัดเทศบาล จึง
นำเสนอญัตตินี้ เพ่ือแจ้งให้สภาเทศบาลตำบลท่าไม้ทราบ  

นายกัลยกฤต เขียวอิ่ม ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมาย 
ประธานสภาฯ 

นางสาวพจนีย์ ครุฑวงศ์   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร 
เลขานุการสภาฯ  ปกครองส่วนท้องถิ่นท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  3)     
   พ.ศ. 2561 ข้อ 12“(3) รายงานผลและเสนอความเหน็ ซึ่งได้จากการติดตาม 
   และประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิน่เสนอต่อสภา
   ท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทัง้ประกาศผลการติดตามและ 
   ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิน่ทราบในที่เปิดเผยภายใน สิบห้าวันนับ
   แต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา
   ไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน ธันวาคมของทุกปี 
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นายกัลยกฤต เขียวอิ่ม มีสมาชิกท่านใด จะเสนอความเห็นต่อท่ีประชุมบ้าง ขอเชิญครับ 
ประธานสภาฯ 

ที่ประชุม  - ไม่มี - 

มติที่ประชุม รบัทราบ 

นายกัลยกฤต  เขียวอ่ิม 5.4 ญัตติ การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)   
ประธานสภาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566  
 ขอเชิญ นายกเทศมนตรี 

นายเกรียงไกร  ใจเย็น เรียน ประธานสภาเทศบาล ด้วยเทศบาลตำบลท่าไม้  ได้ดำเนินการจัดทำแผน 
นายกเทศมนตรี พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 3/2566 เรียบร้อยแล้ว และ

ผู้บริหารท้องถิ่นได้พิจารณาอนุมัติประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ดังกล่าว เมื่อ
วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 จงึนำเสนอญัตตินี้ เพื่อแจ้งให้สภาเทศบาลทราบ 

นายกัลยกฤต  เขียวอ่ิม ขอเชิญเลขานุสภาฯ ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมาย 
ประธานสภา 

นางสาวพจนีย์  ครุฑวงศ์   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของ 
เลขานุการสภา  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2561 
   หมวด 4 ข้อ 22 เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น      
   ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 

1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นท่ีเพ่ิมเติมพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
เพ่ิม เติมให้ สภาองค์การบริหารส่ วนตำบลพิจารณาตามมาตรา 46  แห่ ง
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองคก์ารบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ด้วย 
เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดย
เปิดเผยไมน่้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิน่ประกาศใช้ 

นายกัลยกฤต เขยีวอ่ิม มีสมาชิกท่านใด จะเสนอความเห็นต่อท่ีประชุมบ้าง ขอเชิญครับ 
ประธานสภาฯ 

ที่ประชุม  - ไม่มี - 

มติที่ประชุม  รบัทราบ 

นายกัลยกฤต  เขียวอ่ิม 5.5 ญัตติ การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)   
ประธานสภาฯ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2566  
 ขอเชิญ นายกเทศมนตรี 
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นายเกรียงไกร  ใจเย็น เรียน ประธานสภาเทศบาล ด้วยเทศบาลตำบลท่าไม้  ได้ดำเนินการจัดทำแผน 
นายกเทศมนตรี พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที ่1/2566 เรียบร้อยแล้ว 

และผู้บริหารท้องถิ่นได้พิจารณาอนุมัติประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิน่ฯ ดังกล่าว เมื่อ
วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 จึงนำเสนอญัตตินี้ เพ่ือแจ้งให้สภาเทศบาลทราบ 

นายกัลยกฤต  เขียวอ่ิม ขอเชิญเลขานุสภาฯ ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมาย 
ประธานสภา 

นางสาวพจนีย์  ครุฑวงศ์   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของ 
เลขานกุารสภา  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.๒๕61 
   หมวด 4 ข้อ 22/1 เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่ง
   แผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้
   ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับ แต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่น 
   ประกาศใช้ 

นายกัลยกฤต เขียวอิ่ม มีสมาชิกท่านใด จะเสนอความเห็นต่อที่ประชุมบ้าง ขอเชิญครับ 
ประธานสภาฯ 

นายทวีทรัพย์ ธนภูติพันธ์ เรียนท่านประธานสภาเทศบาลผม นายทวีทรัพย์  ธนภูติพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล ในการประชุมสภาครั้งต่อไป หากมกีารแก้ไข หรือ เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น 
   ขอเสนอให้ทำการแจกเอกสารของแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ให้กับสมาชิกทุกท่าน 
   เพ่ือทีจ่ะ ได้รับรู้ว่ามีการแก้ไขหรือเพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลงโครงการใดบ้าง ขอบคุณครับ 

นางสาวพจนีย์  ครฑุวงศ์   เรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาฯ และคณะผู้บริหารทุกท่าน   
เลขานุการสภา  ในส่วนของแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ในวิธีปฏิบัติที่ผ่านมางานวิเคราะห์นโยบายและแผน
   ได้ดำเนินการทำเป็นรูปเล่มและนำไปวางไว้ในหอ้งประธานสภาฯ ทุกครั้ง แต่จากท่ี
   ท่านทวีทรพัย์ได้เสนอแนะให้ทำเป็นรูปเล่มและแจกให้กับสมาชิกทุกท่าน หากมีการ
   ดำเนินการเกี่ยวกับแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ทางเทศบาลจะดำเนินการจัดทำข้อมูล 
   เพ่ือแจกให้กับสมาชิกทุกท่านในการประชุมครั้งต่อไปตามท่ีได้เสนอแนะต่อไป  
   ขอบคุณค่ะ 

นายกัลยกฤต เขียวอิ่ม มีสมาชิกท่านใด จะเสนอความเหน็ต่อที่ประชุมอีกหรือไม ่ ขอเชิญครับ 
ประธานสภาฯ   

ที่ประชุม  - ไม่มี - 

มติที่ประชุม  รบัทราบ 

นายกัลยกฤต  เขียวอ่ิม 5.6 ญัตติ ขอความเห็นชอบรบัมอบทรัพยสิ์นโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกัน 
ประธานสภาฯ ตลิ่งริมแมน่้ำแม่กลอง 
 ขอเชิญ นายกเทศมนตรี 

นายเกรียงไกร  ใจเย็น เรียน ประธานสภาเทศบาล ตามที ่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจงัหวัด 
นายกเทศมนตรี กาญจนบุรี  มีความประสงค์ส่งมอบทรัพย์สินโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริม

แม่น้ำแม่กลอง เทศบาลตำบลท่าไม้ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ตามหนังสือ
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรี ที่ กจ 0022/1798 ลงวันที่ 
26 ตุลาคม 2566 เรื่อง ลงนามรับรองสิ่งปลูกสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกัน
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ตลิ่งริมแม่น้ำแม่กลอง เทศบาลตำบลท่าไม้ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 
(รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้) จึงเสนอญัตตินี้เพ่ือขอความเห็นชอบใน
การรบัมอบทรัพยส์ินฯ จากสภาเทศบาลตำบลท่าไม้ต่อไป  

นายกัลยกฤต  เขียวอ่ิม ขอเชิญเลขานุสภาฯ ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมาย 
ประธานสภา 

นางสาวพจนีย์  ครุฑวงศ์   1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 14)  
เลขานุการสภา  พ.ศ.2562 
   2. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ องค์กร 
   ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่๒) พ.ศ.2549 
   3. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560   
   มาตรา 112 ให้หน่วยงานรัฐจัดให้มีการควบคุมและดูแลพัสดุที่อยู่ในครอบครอง 
   ให้มีการใช้และการบริหารพัสดุ ที่เหมาะสม คุ้มค่าและเกิดประโยชน์ต่อหน่วยงาน
   ของรัฐมากที่สุด ประกอบกับมาตรา 113 การดำเนินการตามมาตรา 112 
   ให้เป็นไปตามท่ีรัฐมนตรีกำหนด     
   4. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการ 
   ส่วนท้องถิน่ พ.ศ.2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ถึงฉบับที ่10 พ.ศ.2558  
   หมวด 2 การจัดหา ส่วนที่ 1 บททั่วไป ข้อ 9 ในกรณีที่มีผู้อุทิศพัสดุให้เป็น 
   กรรมสิทธิ์แก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับ 
   พัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น ถ้าการกระทำดังกล่าวมีเงื่อนไขหรือมภีาระ 
   ติดพัน หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นจะรับเอาพัสดุหรือสิทธินั้น ๆ      
   ไดต้่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นนั้น   
   5. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 
   ภาครฐั พ.ศ.2560 หมวด 9 การบริหารพัสดุ 
 6. หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

ที่ กค (กวจ) 0405.2/020147 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 เรื่อง ข้อหารือ
แนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารภาครัฐ พ.ศ.
2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 
พ.ศ.2560 ได้วินิจฉัยข้อหารือของกระทรวงมหาดไทย กรณีที่มีผู้อุทิศให้เป็น
กรรมสิทธิ์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้
เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น ถ้าการกระทำดังกล่าวมีเงื่อนไขหรือมีภาระติดพัน หน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่นจะรับเอาพัสดุหรือสิทธินั้น ๆ ได้ต่อเมื่อได้รับความ
เห็นชอบจากสภาหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  

นายกัลยกฤต เขยีวอ่ิม ในการรับมอบทรัพย์สินโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแม่กลอง 
ประธานสภาฯ  หากทางเทศบาลรับมอบโครงการนี้มาอยู่ในความรับผิดชอบของทางเทศบาลหาก
   เกิดการชำรุด อยากทราบว่าทางเทศบาลจำปีงบประมาณเพียงพอในการ ปรับปรุง
   ซ่อมแซม หรือไม ่ขอความคิดเห็นของท่านสมาชิกเพ่ือช่วยกันพิจารณาในการรับ
   มอบทรัพย์สินโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแม่กลอง นี้ด้วยครับ 
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นายชูเกียรติ วงศ์สารคาม เรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาฯ และคณะผู้บริหารทุกท่าน 
ผู้อำนวยการกองช่าง ในส่วนของโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแม่กลอง นี้เป็นโครงการของ
   กรมโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งในส่วนของ 2 ปีแรกจะอยู่ในช่วง
   ของประกันผลงาน ระหว่างกรมโยธาฯ และผู้รับจ้าง แต่หลังจากหมดการรับประกัน
   ผลงานก็จะเข้าสู่ความรับผิดชอบของเทศบาลนั้นๆ แต่เนื่องจากโครงการนี้องค์กร
   ปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้ร้องขอให้กรมโยธาเป็นผู้ดำเนินการโครงการนี้ให้ จึงเปน็
   เหตุผลของการส่งมอบโครงการฯ นี้ ขอบคุณครับ 

นายทวีทรัพย์ ธนภูติพันธ์ เรียนท่านประธานสภาเทศบาลผม นายทวีทรัพย์  ธนภูติพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล ในเมื่อทางเทศบาลจะต้องรับมอบโครงการก่อสร้างเข่ือนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแม่
   กลอง ของกรมโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรี ให้มาอยู่ในความดูแลและ
   เป็นทรัพย์สินของทางเทศบาลตำบลท่าไม้แล้ว ในการจัดทำเทศบัญญัติ ครั้งต่อไป
   ผมขอเสนอให้มีการต้ังงบเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมส่วนนี้
   เผื่อไว้ด้วย ขอบคุณครับ 

นายกิติย์  แก้วเงิน เรียนท่านประธานสภาเทศบาลผม นายกิติย ์ แก้วเงิน สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล สอบถามตรงช่วงของวัดคริสต์มีการเว้นช่วงของการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง ที่เคย
   เกิดกรณีทางวัดไม่อนุญาตให้ก่อสร้าง แต่ในเวลานี้ทางวัดได้มีการยินยอมให้สร้าง
   แล้ว อยากสอบถามว่าเราจะขอเพ่ิมเติมได้หรือไม่  

นายชูเกียรติ วงศ์สารคาม เรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาฯ และคณะผู้บริหารทุกท่านในช่วงของ 
ผู้อำนวยการกองช่าง วัดคริสต์จะเป็นจุดเริ่มโครงการเฟสแรกเลยครับ แต่เนื่องจากทางบาทหลวงที่ 
   ประจำอยู่ที่วัด ณ ตอนนั้น ไม่อนุญาตให้ก่อสร้างทางกรมโยธาฯ เลยเว้นข้ามไป 
   ก่อสร้างในจุดต่อไป จึงทำให้เกิดการเว้นของโครงการดังกล่าว ซึ่งหากจะขอเพ่ิมเติม
   ในตอนนี้ ทางกรมโยธาฯ ไม่รับปากว่าจะได้หรือไม ่ขอบคุณครับ 

จ่าเอกบรรทม  ทองมา เรียนท่านประธานสภาเทศบาลจ่าเอกบรรทม  ทองมา สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล ในส่วนของโครงการนี้ส่วนตัวผมเองไม่เห็นด้วย เนื่องจากทุกวันนี้ภารกิจที่ทาง 
   เทศบาลฯ ได้ดำเนินการอยู่ถือว่าเยอะมากแล้ว ยกตัวอย่างเช่น เกาะกลางถนน  
   ประกอบกับบุคลากรของเรามีจำนวนจำกัด ในความเห็นส่วนตัวผมไม่เห็นด้วย  
   ขอบคุณครับ 

นายเกรียงไกร ใจเย็น เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ในกรณีนี้หากเทศบาลตำบลท่าไม้จะไม่รับมอบ 
นายกเทศมนตรี  โครงการก่อสร้างเข่ือนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแมก่ลอง ของกรมโยธาธิการและผัง 
   เมืองจังหวัดกาญจนบุรี ให้มาอยู่ในความดูแลและเป็นทรัพย์สินของทางเทศบาล
   ตำบลท่าไม้แล้ว เกรงว่าจะไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณหรอือุดหนุนงบประมาณ
   ของโครงการอ่ืน ๆ อีกต่อไป ดังนั้นขอให้สมาชิกเทศบาลปรึกษาหารือกันให้ 
   รอบคอบ ขอบคุณครับ 

นายกัลยกฤต เขียวอิ่ม มีสมาชิกท่านใด จะเสนอความเห็นเพ่ิมเติมต่อที่ประชุมอีกหรือไม่  ขอเชิญครับ 
ประธานสภาฯ   

ที่ประชุม  - ไม่มี – 
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นายกลัยกฤต เขียวอ่ิม เมือ่ไม่มีผู้ใดเสนอความเห็น เพ่ิมเตมิแล้ว ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงข้อระเบียบ   
ประธานสภาฯ  การลงมติ 

นางสาวพจนีย์  ครุฑวงศ์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
เลขานุการสภาฯ พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2565 หมวด ๖ ข้อ ๗๖ ก่อนการลงมติ

ทุกครั้งให้ประธานสภาท้องถิ่นตรวจสอบดูว่ามีสมาชิกสภาท้องถิ่นอยู่ในที่ประชุม
ครบจำนวนเป็นองค์ประชุมหรือไม่ ถ้ามีสมาชิกสภาท้องถิ่นอยู่ในที่ประชุมไม่ครบ
จำนวน เป็นองค์ประชุมจะทำการลงมติการใดๆไม่ได้ ดิฉันได้ตรวจสอบแล้วปรากฏ
ว่ามีสมาชิกครบองค์ประชุม 

นายกัลยกฤต เขียวอิ่ม ผมขอมติทีป่ระชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบรบัมอบทรัพยส์ินโครงการก่อสร้าง 
ประธานสภาฯ  เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแมน่้ำแม่กลอง โปรดยกมือครับ  

มติที่ประชุม  เห็นชอบ 8 เสียง  
   ไม่เห็นชอบ - เสียง 

 งดออกเสียง 4 คน 

นายกัลยกฤต  เขียวอ่ิม 5.7 ญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
ประธานสภาฯ พ.ศ. 2567 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
 งานบริหารงานทั่วไป สำนักปลัดเทศบาล ขอเชิญ นายกเทศมนตรี 

นายเกรียงไกร  ใจเย็น เรียน ประธานสภาเทศบาล ด้วยงานบริหารงานทั่วไป สำนักปลัดเทศบาล 
นายกเทศมนตรี มีความจำเป็นต้องโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖7 

เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ดังนี้ 

   โอนเพิ่ม (เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 
    แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์  
   ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์  
   หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2(38 หน้า/นาที) จำนวน 2 เครื่อง  
   งบประมาณ 30,000.- บาท 

   จากการตรวจสอบงบประมาณท่ีได้ตั้งจ่ายไว้พบว่ามีบางรายการสามารถนำมา 
   โอนลดได้  ได้แก่ 

   โอนลด 
   แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร หมวดเงินเดือน  
   (ฝ่ายประจำ) ประเภทเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น   
   งบประมาณตั้งไว้ 4,264,500.- บาท  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน   
   3,650,122.- บาท  ขอโอนลดเป็นเงิน 30,000.-บาท งบประมาณคงเหลือ 
   หลังโอน 3,620,122.-บาท 

   รวมเป็นเงินขออนุมัติโอนลด จำนวนทัง้สิ้น  30,000.-บาท   

นายกัลยกฤต เขียวอิม่ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมาย 
ประธานสภาฯ 
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นางสาวพจนีย์  ครุฑวงศ์   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
เลขานุการสภาฯ  ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวด ๔ การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
 ข้อ ๒7 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำ

ให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็น
อำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  

นายกัลยกฤต เขียวอิม่ มีสมาชิกท่านใด จะเสนอความเห็นต่อท่ีประชุมหรือไม ่ ขอเชิญครับ 
ประธานสภาฯ    

ที่ประชุม  - ไม่มี – 

นายกัลยกฤต เขียวอิ่ม เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอความเห็น ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงข้อระเบียบการลงมติ 
ประธานสภาฯ    
นางสาวพจนีย์  ครุฑวงศ ์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  
เลขานุการสภาฯ พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 หมวด ๖ ข้อ ๗๖  ก่อนการลง

มติทุกครั้งให้ประธานสภาท้องถิ่นตรวจสอบดูว่ามีสมาชิกสภาท้องถิ่นอยู่ในที่ประชุม
ครบจำนวนเป็นองค์ประชุมหรือไม่ ถ้ามีสมาชิกสภาท้องถิ่นอยู่ในที่ประชุมไม่ครบ
จำนวน เป็นองค์ประชุมจะทำการลงมติการใดๆไม่ได้ ดิฉันได้ตรวจสอบแล้วปรากฏ
ว่ามีสมาชิกครบองค์ประชุม 

นายกลัยกฤต เขียวอิ่ม ผมขอมติทีป่ระชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบ อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประธานสภาฯ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในการจดัซื้อ 
   เครื่องพิมพ์เลเซอร์จำนวน 2 เครื่องโปรดยกมือครับ  

มติที่ประชุม  เหน็ชอบ 11 เสียง  
   ไม่เห็นชอบ - เสียง 

 งดออกเสียง 1 คน 
นายกัลยกฤต  เขียวอ่ิม  ต่อไป งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดเทศบาล ขอเชิญ นายกเทศมนตรี 
ประธานสภาฯ  

นายเกรียงไกร  ใจเย็น เรียน ประธานสภาเทศบาล ด้วยงานบริหารงานทั่วไป สำนักปลัดเทศบาล
นายกเทศมนตรี  มีความจำเป็นต้องโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖7 
   เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ดังนี้ 

   โอนเพิ่ม (เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 
   แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท 
   ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รายการจัดซ้ือป้ายประชาสัมพันธ์แบบกระจก 
   บานเลื่อนพร้อมติดตั้ง บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลท่าไม้ หมู่ที่ 9 โดยป้าย 
   มีขนาดไม่น้อยกว่า 1.20 x 2.00 เมตร จำนวน 2 ป้าย งบประมาณ   
   50,000.-บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพ่ิมเติม  
   ครั้งที ่3/2566 หน้าที่ 15 ลำดับที่ 2  

  จากการตรวจสอบงบประมาณท่ีได้ตั้งจ่ายไว้พบว่ามีบางรายการสามารถนำมา 
   โอนลดได้  ได้แก่  
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   โอนลด 
   แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร หมวดเงินเดือน  
   (ฝ่ายประจำ) เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น งบประมาณตั้งไว้  
   4,264,500.-บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 3,620,122.-บาท  
   ขออนุมัติโอนลดเป็นเงิน 50,000.-บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน  
   3,570,122.-บาท  

   รวมเป็นเงินขออนุมัติโอนลด  จำนวนทั้งสิ้น  50,000.- บาท  

นายกัลยกฤต เขียวอิ่ม ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงขอ้ระเบียบกฎหมาย 
ประธานสภาฯ 

นางสาวพจนีย์  ครุฑวงศ์   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
เลขานุการสภาฯ  ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ หมวด ๔ การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
   ข้อ ๒7 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ทำ
   ให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็น 
   อำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  

นายกัลยกฤต เขียวอิ่ม มีสมาชิกท่านใด จะเสนอความเห็นต่อท่ีประชุมบ้าง ขอเชิญครบั 
ประธานสภาฯ   

ที่ประชุม  - ไม่มี – 

นายกัลยกฤต เขียวอิ่ม เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอความเห็น ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงข้อระเบียบการลงมติ 
ประธานสภาฯ    
นางสาวพจนีย์  ครุฑวงศ ์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  
เลขานุการสภาฯ พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 หมวด ๖ ข้อ ๗๖  ก่อนการลง

มติทุกครั้งให้ประธานสภาท้องถิ่นตรวจสอบดูว่ามีสมาชิกสภาท้องถิ่นอยู่ในที่ประชุม
ครบจำนวนเป็นองค์ประชุมหรือไม่ ถ้ามีสมาชิกสภาท้องถิ่นอยู่ในที่ประชุมไม่ครบ
จำนวน เป็นองค์ประชุมจะทำการลงมติการใดๆไม่ได้ ดิฉันได้ตรวจสอบแล้วปรากฏ
ว่ามีสมาชิกครบองค์ประชุม 

นายกลัยกฤต เขียวอิ่ม ผมขอมติทีป่ระชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบ อนุมัตโิอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประธานสภาฯ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในการจัดซื้อป้าย 
   ประชาสัมพันธ์จำนวน 2 ป้ายโปรดยกมือครับ  

มติที่ประชุม  เหน็ชอบ 11 เสียง  
   ไม่เห็นชอบ - เสียง 

 งดออกเสียง 1 คน 

นายกัลยกฤต  เขียวอ่ิม  ต่อไป กองช่าง ขอเชิญ นายกเทศมนตรี 
ประธานสภาฯ 

นายเกรียงไกร  ใจเย็น เรียน ประธานสภาเทศบาล ด้วยกองช่าง เทศบาลตำบลท่าไม้  มีความจำเป็นต้อง 
นายกเทศมนตรี โอนเงนิงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖7 เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็น

รายการใหม ่จำนวน 2 รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  11,000.-บาท ดังนี้ 
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   โอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 
   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและ 
   การโยธา งบลงทนุ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าครุภัณฑโ์รงงาน  
   รายการที่ ๑ จัดซื้อเครื่องเจียร/ตัด แบบมือถือ จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณ   
   5,500.-บาท (จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 

   จากการตรวจสอบงบประมาณท่ีได้ตั้งจ่ายไว้พบว่ามีบางรายการสามารถนำมา 
   โอนลดได้  ได้แก่ 

   โอนลด 
   แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบดำเนินงาน
   หมวดค่าใช้สอย ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม งบประมาณตั้งไว้  
   10,000.-บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๑๐,๐๐๐.-บาท ขอโอนลดเป็นเงิน 
   ๕,๕๐๐.-บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๔,๕๐๐.-บาท 

   รายการที่ 2 จัดซื้อสว่านไฟฟ้า ขนาด 800 w ๓ ระบบ จำนวน 1 เครื่อง   
   งบประมาณ  5,500.-บาท  
   (จัดซื้อตามท้องตลาดเนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 

   จากการตรวจสอบงบประมาณท่ีได้ตั้งจ่ายไว้พบว่ามีบางรายการสามารถนำมา 
   โอนลดได้  ได้แก่ 

   โอนลด 
   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม 
   และการโยธา งบดำเนินงาน หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุสำนักงาน งบประมาณ 
   ตั้งไว้ 30,000.-บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๓๐,๐๐๐.-บาท ขอโอนลด 
   เป็นเงิน ๕,๕๐๐.-บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๒๔,๕๐๐.-บาท 

   รวมขออนุมัติโอนลด ๒ รายการ จำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๑,๐๐๐.-บาท 

นายกัลยกฤต เขียวอิ่ม ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมาย 
ประธานสภาฯ 

นางสาวพจนีย์  ครุฑวงศ์   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
เลขานุการสภาฯ  ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ หมวด ๔ การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
   ข้อ ๒7 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ทำ
   ให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็น 
   อำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  

นายกัลยกฤต เขียวอิ่ม มีสมาชิกท่านใด จะเสนอความเห็นต่อทีป่ระชุมบ้าง ขอเชิญครับ 
ประธานสภาฯ   

ที่ประชุม  - ไม่มี - 

นายกัลยกฤต เขยีวอ่ิม เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอความเห็น ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงข้อระเบียบการ   
ประธานสภาฯ  ลงมติ 
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นางสาวพจนีย์  ครุฑวงศ์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
เลขานุการสภาฯ พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2565 หมวด ๖ ข้อ ๗๖ ก่อนการลงมติ

ทุกครั้งให้ประธานสภาท้องถิ่นตรวจสอบดูว่ามีสมาชิกสภาท้องถิ่นอยู่ในที่ประชุม
ครบจำนวนเป็นองค์ประชุมหรือไม่ ถ้ามีสมาชิกสภาท้องถิ่นอยู่ในที่ประชุมไม่ครบ
จำนวน เป็นองค์ประชุมจะทำการลงมติการใดๆไม่ได้ ดิฉันได้ตรวจสอบแล้วปรากฏ
ว่ามีสมาชิกครบองค์ประชุม 

นายกลัยกฤต เขียวอิ่ม ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบ อนุมัตโิอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประธานสภาฯ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ รายการที่ 1 จัดซื้อ
   เครื่องเจียร/ตัด แบบมือถือ โปรดยกมือครับ  

มตทิี่ประชุม  เห็นชอบ 11 เสียง  
   ไมเ่ห็นชอบ - เสียง 

   งดออกเสียง 1 คน 

นายกลัยกฤต เขียวอิ่ม ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบ อนุมัตโิอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประธานสภาฯ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ รายการที่ 2 จัดซื้อ
   สว่านไฟฟ้า โปรดยกมือครับ  

มติที่ประชุม  เห็นชอบ 11 เสียง  
   ไมเ่ห็นชอบ - เสียง 

   งดออกเสียง 1 คน  

นายกัลยกฤต  เขียวอ่ิม ต่อไป กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขอเชิญ นายกเทศมนตรี 
ประธานสภาฯ  

นายเกรียงไกร  ใจเย็น เรียน ประธานสภาเทศบาล ด้วยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบล 
นายกเทศมนตรี ท่าไม้  มีความจำเป็นต้องโอนเงินรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7 เพ่ือไป

ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน 2 รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 15,500.-บาท ดังนี้ 

   โอนเพิ่ม (เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)  
 แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบลงทุน  

   หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน  
   รายการที่ 1 จัดซื้อโต๊ะทำงาน ขนาดไม่น้อยกว่า 160 เซนติเมตร   
   จำนวน 1 ชุด งบประมาณ  9,000.-บาท 
   (จัดซื้อตามราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์) 

   จากการตรวจสอบงบประมาณท่ีได้ตั้งจ่ายไว้พบว่ามีบางรายการสามารถนำมา 
   โอนลดได้  ได้แก่ 

   โอนลด 
   แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบบุคลากร   
   หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ประเภทเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วน 
   ท้องถิ่น งบประมาณตัง้ไว้ 2,850,700.-บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  
   2,132,000.-บาท ขอโอนลดเป็นเงิน 9,000.-บาท งบประมาณคงเหลือ 
   หลังโอน 2,123,000.-บาท 
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   รายการที่ 2 จดัซ้ือเก้าอ้ีสำนักงาน จำนวน 1 ตัว งบประมาณ 6,500.-บาท  
   (จัดซื้อตามราคาท้องถิ่นเนื่องจากไมป่รากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)                    

   จากการตรวจสอบงบประมาณท่ีได้ตั้งจ่ายไว้พบว่ามีบางรายการสามารถนำมา 
   โอนลดได้  ได้แก่ 

   โอนลด 
   แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบบุคลากร   
   หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ประเภทเงนิเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วน 
   ท้องถิ่น งบประมาณตั้งไว้ 2,850,700.-บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  
   2,123,000.-บาท  ขอโอนลดเป็นเงิน  6,500.-บาท งบประมาณคงเหลือ 
   หลังโอน  2,116,500.-บาท     
               รวมเป็นเงินขออนุมัติโอนลด ๒ รายการ จำนวนทั้งสิ้น 15,500.-บาท   

นายกัลยกฤต เขียวอิ่ม ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมาย 
ประธานสภาฯ 

นางสาวพจนีย์  ครุฑวงศ์   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
เลขานุการสภาฯ  ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวด ๔ การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
   ข้อ ๒7 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ทำ
   ให้ลักษณะ ปริมาณ คณุภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็น 
   อำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  

นายกัลยกฤต เขียวอิ่ม มีสมาชิกท่านใด จะเสนอความเห็นต่อท่ีประชุมบ้าง ขอเชิญครับ 
ประธานสภาฯ 

ที่ประชุม  - ไม่มี - 

นายกัลยกฤต เขยีวอ่ิม เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอความเห็น ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงข้อระเบียบการ   
ประธานสภาฯ  ลงมติ 

นางสาวพจนีย์  ครุฑวงศ์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
เลขานุการสภาฯ  พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2565 หมวด ๖ ข้อ ๗๖ ก่อนการลงมติ
   ทุกครั้งให้ประธานสภาท้องถิ่นตรวจสอบดูว่ามีสมาชิกสภาท้องถิ่นอยู่ในที่ประชุม
   ครบจำนวนเป็นองค์ประชุมหรือไม่ ถ้ามีสมาชิกสภาท้องถิ่นอยู่ในที่ประชุมไม่ครบ
   จำนวน เป็นองค์ประชุมจะทำการลงมติการใดๆไม่ได้ ดิฉันได้ตรวจสอบแล้วปรากฏ
   ว่ามีสมาชิกครบองค์ประชุม 

นายกัลยกฤต เขียวอ่ิม ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประธานสภาฯ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ รายการที่ 1 จัดซื้อ
   โต๊ะทำงาน โปรดยกมือครับ  

มตทิีป่ระชุม  เห็นชอบ 11 เสียง  
   ไมเ่ห็นชอบ - เสียง 

   งดออกเสียง 1 คน  
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นายกัลยกฤต เขียวอิ่ม ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประธานสภาฯ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ รายการที่ 2 จดัซ้ือ
   เก้าอ้ีสำนักงาน โปรดยกมือครับ  

มตทิีป่ระชุม  เห็นชอบ 11 เสียง  
   ไมเ่ห็นชอบ - เสียง 

   งดออกเสียง 1 คน  

นายกัลยกฤต  เขียวอ่ิม ขณะนี้การประชุมสภาได้ล่วงเลยมาถึงเวลา 12.00 น. ยังคงเหลือวาระการประชุม  
ประธานสภาฯ  จำนวนมาก ผมขอพักการประชุม และเชิญสมาชิกทุกท่านร่วมรับประทานอาหารที่
   ทางเทศบาลได้จัดเตรียมไว้ให้แล้วจะกลับมาดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
   ต่าง ๆ ต่อไป 
   (พักการประชุม) 

เริ่มประชุมต่อ เวลา 13.00 น. 

นายกัลยกฤต  เขียวอ่ิม เรียนท่านนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน 
ประธานสภาฯ  เมื่อสมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้ว กระผมขอประชุมและดำเนินการตามระเบียบ
   วาระการประชุมฯ  ต่อไป 

   5.8 ญัตติ ขออนุมัติจ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
   ขอเชิญ นายกเทศมนตรี 

นายเกรียงไกร  ใจเย็น เรียน ประธานสภาเทศบาล ด้วยกองช่าง เทศบาลตำบลท่าไม้  มีความจำเป็นต้อง 
นายกเทศมนตรี  ขออนุมัติจ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  เนื่องจากกองช่าง      
   ได้ออกสำรวจถนนภายในเขตเทศบาลตำบลท่าไม้ พบว่าถนน จำนวนหลายสายเป็น
   หลุมเป็นบ่อ ไม่ได้รับความสะดวกในการสัญจรไป – มา ประกอบกับประชาชนใน
   เขตเทศบาลตำบลท่าไม้ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำให้ไม่ได้รับความ
   สะดวกในการขนส่งพืชผลทางการเกษตร ซึ่งอาจทำให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและ 
   ทรัพย์สินของประชาชนได้ และบางพ้ืนที่พบว่าในช่วงฤดูฝนน้ำท่วมขังเข้าบ้านเรือน
   และพ้ืนทีท่ำการเกษตรได้รับความเสียหาย เนื่องจากไมม่ีทางระบายน้ำทำให้น้ำ 
   ท่วมขัง ไหลเข้าท่วมบ้านเรือนและพ้ืนที่ทำการเกษตรของประชาชน กองช่าง จึงขอ
   อนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม จำนวน 8 โครงการ ดังนี้ 

   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้าง  งบลงทุน  หมวดค่าที่ดิน 
   และสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 

   โครงการที่ 1. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเลียบลำห้วยปลายยาง หมู่ที่ 3 
   บริเวณบ้าน นายธวัชชัย    ทัดสวน กว้าง 5 เมตร ยาว 45 เมตร หรือมีพ้ืนที่ 
   ไมน่้อยกว่า 225 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาล)  
   งบประมาณ ๑๒๕,๐๐๐.-บาท (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ –  
   ๒๕๗๐  เพ่ิมเตมิ ครั้งที่ 3/๒๕๖๖ หน้าที ่4 ลำดับที่ 1) 
   โครงการที่ 2. โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยท่าไม้ 14 (ช่วงที่ 2) 
   หมู่ที่ 4 เริ่มต้นจากบริเวณทางรถไฟถึงบริเวณสะพานข้ามคลองชลประทาน  
   กว้าง 6 เมตร ยาว 160 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 960 ตารางเมตร  
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   (รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาล) งบประมาณ  ๔๖๗,๐๐๐.-บาท  
   (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖–๒๕๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที ่3/๒๕๖๖  
   หน้าที ่4 ลำดับที่ ๒) 
   โครงการที่ 3. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 10 บริเวณซอยบ้าน  
   นางจำเรียง  คนคม  กว้าง 3 เมตร  ยาว 63 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  
   189 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาล) งบประมาณ   
   ๙๙,๐๐๐.-บาท (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ เพิ่มเติม 
   ครั้งที ่3/๒๕๖๖ หน้าที ่5 ลำดับที่ 3) 
   โครงการที่ 4. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 10 บริเวณซอยบ้านนางสาว 
   สาวิตรี  สุขศรี กว้าง 3 เมตร ยาว 71 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 213  
   ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาล) งบประมาณ   
   ๑๑๕,๐๐๐.-บาท (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐  
   เพ่ิมเติม ครั้งที่ 3/๒๕๖๖ หนา้ที ่5 ลำดับที ่4) 
   โครงการที่ 5. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมวางท่อระบายน้ำ   
   ซอยท่าไม้ 21 หมู่ที ่6 กว้าง 0.30 เมตร ยาว 109.50 เมตร พร้อมวางท่อ 
   ระบายน้ำ คสล. Ø 0.30 เมตร ยาว 8 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ 
   เทศบาล) งบประมาณ  ๓๘๓,๐๐๐.-บาท (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
   พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที ่3/๒๕๖๖ หน้าที ่6 ลำดับที่ 7) 
   โครงการที่ 6. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที ่2 ต่อจากราง 
   ระบายน้ำเดิมบริเวณไร่นางมาลัย  ประวิงทรัพย์ กว้าง 0.30 เมตร ยาว 165 เมตร 
   (รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาล) งบประมาณ ๔๒๕,๐๐๐.-บาท  
   (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ เพ่ิมเติม ครั้งที่ 3/๒๕๖๖ 
   หน้าที ่6 ลำดับที่ 8) 
   โครงการที่ 7. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอยท่าไม ้32 หมู่ที่ ๗  
   กว้าง 0.30 เมตร ยาว 160 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาล)  
   งบประมาณ  ๔๑๒,๐๐๐.-บาท (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ –  
   ๒๕๗๐ ทีเ่พ่ิมเติม ครั้งที ่3/2566 หนา้ที ่7 ลำดับที่ 9)  
   โครงการที่ 8. โครงการปรับปรุงผิวจราจร ซอยท่าไม ้41 (ช่วงที่ 1) หมู่ที ่3  
   กว้าง 4 เมตร ยาว 320 เมตร  หรือมีพ้ืนที่ไมน่้อยกว่า 1,280 ตารางเมตร  
   (รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาล) งบประมาณ ๔๘๕,๐๐๐.-บาท  
   (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ทีเ่พ่ิมเติม ครั้งที่  
   3/2566 หนา้ที ่6 ลำดับที่ 6) 

   รวมขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,511,000.-บาท 

นายกัลยกฤต เขียวอิ่ม ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมาย 
ประธานสภาฯ 

นางสาวพจนีย์  ครุฑวงศ์   ตาม ระ เบี ยบ กระท รวงมห าด ไท ยว่ าด้ วยก ารรับ เงิน  ก าร เบิ ก จ่ าย เงิน          
เลขานุการสภาฯ  การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
   พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๘ เงนิสะสม ข้อ ๙๗ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงิน
   สะสมได้  โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิน่ภายใต้เงือ่นไข ดังต่อไปนี้  
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   (๑) ให้กระทำได้เฉพาะภารกิจซ่ึงอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน 
   ท้องถิ่น ซึ่งเป็นค่าครุภัณฑ์ ค่าทีด่ินและสิ่งกอ่สร้าง   
   (๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   แต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว 
   (๓) ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือน 
   และกันไว้อีกร้อยละสิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย 
   กรณีท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึน เมื่อได้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้าน 
   บุคลากรและค่าใช้จ่ายกรณีท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึนแล้ว องค์การบริหารส่วน 
   จังหวัดและเทศบาลนคร ต้องมีเงินสะสมคงเหลือไม่ต่ำกว่าสิบล้านบาท  
   เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล ต้องมีเงินสะสม 
   คงเหลือไม่ต่ำกว่าห้าล้านบาท 
   (4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง 
   ดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน ให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ 
   ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป 

   กรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้ว  หากในภายหลังมี 
   การบอกเลิกสัญญาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดหาผู้ขายหรือ 
   ผู้รับจ้างรายใหม่ โดยนำเงินที่เหลือเป็นส่วนหนึ่งของการจัดหาผู้ขายหรือ 
   ผู้รับจ้างรายใหม่ เพ่ือดำเนินงานในส่วนที่เหลือได้ 

   ทั้งนี้  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม  โดยคำนึงถึงฐานะ 
   การเงินการคลัง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว 

นายกัลยกฤต เขียวอิม่ มีสมาชิกท่านใด จะเสนอความเห็นต่อท่ีประชุมบ้าง ขอเชิญครับ 
ประธานสภาฯ 

นางสาวสุนิสา แสงงาม เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล และคณะผู้บริหาร 
ผู้อำนวยการกองคลัง ทุกท่าน การใช้จ่ายเงินสะสมตามข้อ 97 จะต้องพิสูจน์ยอดเงินสะสมคงเหลือตาม
   บัญชีเงินฝากธนาคาร ที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ จะขออนุมัต ิโดยคำนวณตามหนังสือ
   กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.4/ว 4570 ลงวันที่ 7  
   พฤศจิกายน 2566 กองคลังขอรายงานยอดเงินสะสม ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 
   พ.ศ. 2566 บัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566 
   อยู่ที่ 55,768,718.17 บาท โดยหักสำรองตามระเบียบที่จะต้องกันไว้อยู่ที่  
   28,752,612.13 บาท ตามระเบียบประกอบด้วย  
   1. สำรองด้านบุคลากรไม่น้อยกว่า 3 เดือน จึงขอกันเอาไว้ทั้งหมด 10 เดือน ตั้งแต่
   เดือนธันวาคม 2566 ถึง  กันยายน 2567 เป็นเงินทั้งสิ้น 17,973,600.-บาท  
   2.กันไว้ทีร่้อยละ 15 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายกรณี เกิด
   สาธารณภัย งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567 คือ 69,500,000.-บาท 
   กันไว้ร้อยละ 15 เป็นจำนวน 10,425,000.-บาท  
   3. กันเงนิสมทบเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลกันไว้ที่ 354,012.13 บาท  

   รวมหักสำรองตามระเบียบฯ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 28,752,612.13 บาท จะมี
   เงินคงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่สามารถนำไปใช้ได้หลังจากการหัก
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   เงินสำรองตามระเบียบฯ และเงินสะสมคงเหลือขั้นต่ำตามระเบียบฯแล้ว คงเหลือ
   จำนวน 27,016,166.04 บาท และนำไปหักจากการขอใช้เงินสะสมเมื่อคราว
   ประชุมสมัยวิสามัญ สมัยแรก ที่ผ่านมา เมื่อวันจันทร์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2566 
   จำนวนเงิน 1,330,500.- บาท และต้องบวกกับการรับคืนรายรับรายจ่ายที่ได้ใน
   ปีงบประมาณท่ีแล้ว 16,480.10 บาท และระเบียบใหม่ให้นำเงินทุนสำรองทุน
   สะสมไปบวกตามระเบียบ ข้อ 120 ให้นำเงินทุนสำรองเงินสะสมที่มีอยู่ ไปรวมกับ
   เงินสะสม เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566 มีทั้งสิ้น  
   25,242,247.63 บาท คงเหลือเงินสะสมตาม บัญชีเงินฝาก ที่สามารถนำไปใช้ได้ 
   ณ วันที่ 29 พฤศจกิายน พ.ศ. 2566 มีจำนวนทั้งสิ้น 50,944,393.77 บาท 
   ขอบคุณค่ะ 

นายกัลยกฤต เขียวอิ่ม มีสมาชิกท่านใด จะเสนอความเห็นต่อที่ประชุมอีกหรือไม ่ ขอเชิญครับ 
ประธานสภาฯ   

ทีป่ระชุม  - ไม่มี - 

นายกัลยกฤต เขยีวอ่ิม เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอความเห็น เพ่ิมเตมิแล้ว ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงข้อระเบียบ   
ประธานสภาฯ  การลงมติ 

นางสาวพจนีย์  ครุฑวงศ์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
เลขานุการสภาฯ  พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2565 หมวด ๖ ข้อ ๗๖ ก่อนการลงมติ
   ทุกครั้งให้ประธานสภาท้องถิ่นตรวจสอบดูว่ามีสมาชิกสภาท้องถิ่นอยู่ในทีป่ระชุม
   ครบจำนวนเป็นองค์ประชุมหรือไม่ ถ้ามีสมาชิกสภาท้องถิ่นอยู่ในที่ประชุมไม่ครบ
   จำนวน เป็นองค์ประชุมจะทำการลงมติการใดๆไม่ได้ ดิฉันได้ตรวจสอบแล้วปรากฏ
   ว่ามีสมาชิกครบองค์ประชุม 

นายกัลยกฤต เขียวอิ่ม ผมขอมติที่ประชุม  สมาชิกท่ านใดเห็นชอบอนุ มัติ จ่ ายเงินสะสมประจำปี
ประธานสภาฯ  งบประมาณ พ.ศ. 2567 โครงการที ่1 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเลียบ 
   ลำห้วยปลายยาง หมู่ที่ 3 โปรดยกมือครับ  

มตทิี่ประชุม  เห็นชอบ 11 เสียง  
   ไมเ่ห็นชอบ - เสียง 

   งดออกเสียง 1 คน 

นายกัลยกฤต เขียวอิ่ม ผมขอมติที่ประชุม  สมาชิกท่ านใดเห็นชอบอนุมัติ จ่ ายเงินสะสมประจำปี
ประธานสภาฯ  งบประมาณ พ.ศ. 2567 โครงการที่ 2 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต 
   ซอยท่าไม้ 14 (ช่วงที ่2) หมู่ที ่4 โปรดยกมือครับ  

มตทิี่ประชุม  เห็นชอบ 11 เสียง  
   ไมเ่ห็นชอบ - เสียง 

   งดออกเสียง 1 คน 

นายกัลยกฤต เขียวอิม่ ผมขอมติที่ประชุม  สมาชิกท่ านใดเห็นชอบอนุมัติ จ่ ายเงินสะสมประจำปี
ประธานสภาฯ  งบประมาณ พ.ศ. 2567 โครงการที ่3 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที ่10  
   บริเวณซอยบ้านนางจำเรียง  คนคม โปรดยกมือครับ 
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มตทิี่ประชุม  เห็นชอบ 11 เสียง  
   ไมเ่ห็นชอบ - เสียง 

   งดออกเสียง 1 คน 

นายกัลยกฤต เขียวอิ่ม ผมขอมติที่ประชุม  สมาชิกท่ านใดเห็นชอบอนุมัติ จ่ ายเงินสะสมประจำปี
ประธานสภาฯ  งบประมาณ พ.ศ. 2567 โครงการที ่4 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 10  
   บริเวณซอยบ้านนางสาวสาวิตรี  สุขศรี โปรดยกมือครับ  

มตทิี่ประชุม  เห็นชอบ 11 เสียง  
   ไมเ่ห็นชอบ - เสียง 

   งดออกเสียง 1 คน 

นายกัลยกฤต เขียวอิ่ม ผมขอมติที่ประชุม  สมาชิกท่ านใดเห็นชอบอนุ มัติ จ่ ายเงินสะสมประจำปี
ประธานสภาฯ  งบประมาณ พ.ศ. 2567 โครงการที่ 5 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมวาง
   ท่อระบายน้ำ ซอยท่าไม ้21 หมู่ที ่6 โปรดยกมือครับ  

มตทิีป่ระชุม  เห็นชอบ 11 เสียง  
   ไมเ่ห็นชอบ - เสียง 

   งดออกเสียง 1 คน 

นายกัลยกฤต เขียวอิ่ม ผมขอมติที่ประชุม  สมาชิกท่ านใดเห็นชอบอนุมั ติจ่ ายเงินสะสมประจำปี
ประธานสภาฯ  งบประมาณ พ.ศ.2567 โครงการที ่6 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.  
   หมู่ที่ 2 ต่อจากรางระบายน้ำเดิมบริเวณไร่นางมาลัย  ประวิงทรัพย์ โปรดยกมือครับ  

มตทิี่ประชุม  เห็นชอบ 11 เสียง  
   ไมเ่ห็นชอบ - เสียง 

   งดออกเสียง 1 คน 

นายกลัยกฤต เขียวอิ่ม ผมขอมติที่ประชุม  สมาชิกท่ านใดเห็นชอบอนุมั ติจ่ ายเงินสะสมประจำปี
ประธานสภาฯ  งบประมาณ พ.ศ. 2567  โครงการที ่7 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.  
   ซอยท่าไม้ 32 หมู่ที่ ๗ โปรดยกมือครับ  

มตทิีป่ระชุม  เห็นชอบ 11 เสียง  
   ไมเ่ห็นชอบ - เสียง 

   งดออกเสียง 1 คน 

นายกัลยกฤต เขียวอิ่ม ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบอนุมัตจิ่ายเงินสะสมประจำปี
ประธานสภาฯ  งบประมาณ พ.ศ. 2567 โครงการที ่8 โครงการปรับปรุงผิวจราจร ซอยท่าไม ้41 
   (ช่วงที่ 1) หมู่ที ่3 โปรดยกมือครับ  

มตทิี่ประชุม  เห็นชอบ 11 เสียง  
   ไมเ่ห็นชอบ - เสียง 

   งดออกเสียง 1 คน 

ระเบียบวาระท่ี  6  เรื่องอ่ืน ๆ   

นายกัลยกฤต เขียวอิ่ม   มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องใด  ต่อทีป่ระชุมสภาเทศบาลนี้อีก 
ประธานสภาฯ          หรือไม่  ขอเชิญครับ 
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นายกิติย์  แก้วเงิน   เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ผมนายกิติย์  แก้วเงิน สมาชิกสภาเทศบาล    
สมาชิกสภาเทศบาล  โครงการที่ 4 ของการขออนุมัติจ่ายเงินสะสม ในตัวโครงการไม่มีรางระบายน้ำ  
   ทำไมถึงทำรางระบายน้ำ เห็นไปดูดน้ำกันประจำ ขอบคุณครับ 
นายเกรียงไกร ใจเย็น เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน ในส่วนของ 
นายกเทศมนตรี  โครงการนี้ เกิดจากความต่างระดับของพื้นที่ ซึ่งต่างกันเยอะ ในการทำท่อระบายน้ำ
   ก็ไม่สามารถทำให้น้ำไหลได้ นอกจากเจ้าของที่ต้องทำการถมที่ดินดังกล่าว เพ่ือให้
   พ้ืนที่นั้น มีระดับที่ใกล้เคียงกัน ขอบคุณครับ 

นายเกรียงไกร ใจเย็น ขอขอบคุณท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน  
นายกเทศมนตรี  ที่ได้เสนอแนะ และท้วงติง เพ่ือให้เขตเทศบาลของเราได้เกิดการพัฒนา และเกิด
   ประโยชน์สูงสุดแก่ทางเทศบาลบาลตำบลท่าไม้ของเรา ขอบคุณครับ 
นายกัลยกฤต เขียวอ่ิม   มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องใด  ต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนี้อีกหรือไม่  ขอเชิญครับ 
ประธานสภาฯ           

นายกัลยกฤต เขียวอิ่ม เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอเรื่องใดอีก กระผมขอปิดการประชุมและขอขอบคณุ 
ประธานสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ที่ได้มาร่วมประชุมพร้อมกันในวันนี้  ขอบคุณครับ 

 เลิกประชุม 15.00 น. 
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 (ลงชื่อ)         สุริย์ริสสา   พ่ึงไทย  เลขานุการสภาฯ 
            (นางสาวพจนีย์  ครุฑวงศ์) 

 
 

         (ลงชื่อ)       กนกกร อภิวัฒนปญัญา    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
          (นางสาวพีรญา  ปิ่นทอง) 

 
 

         (ลงชื่อ)          นันทิยา  ใจเย็น        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
    (นางธนันพัชร์  เลิศประเสริฐ) 

 
 

          (ลงชื่อ)         นฤมล  สายสะอาด   ผู้จดรายงานการประชุม 
    (นายพสิิษฐ์  หิรัญรุจิรัตน์) 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าไม้
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2566 เมื่อวันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2566 แล้วเห็นว่าถูกต้องทุกประการ 

 
 

(ลงชื่อ)          ณพชร  อั้นจุกฉุน         ประธานตรวจรายงานการประชุม 
                 (นายณพชร  อั้นจุกฉุน) 
 
   
  (ลงชื่อ)          ทวีทรัพย ์ ธนภูติพันธ์ กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
        (นายทวีทรัพย ์ ธนภูติพันธ์) 
 
 

(ลงชื่อ)           อนิรุทธิ์  ขุนต ิ  เลขานุการกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
               (นายอนิรุทธิ์  ขุนต)ิ 
 
 
(ลงชื่อ)          กัลยกฤต  เขียวอิ่ม  ประธานสภาเทศบาลตำบลท่าไม้ 
               (นายกัลยกฤต  เขียวอิ่ม) 
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   (ลงชื่อ)     พจนีย์  ครุฑวงศ ์  เลขานุการสภาฯ 
           (นางสาวพจนีย์  ครุฑวงศ)์ 
 

 
   (ลงชื่อ)     พีรญา  ปิ่นทอง   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
            (นางสาวพีรญา  ปิ่นทอง) 
 

 
   (ลงชื่อ)  ธนันพัชร์  เลิศประเสริฐ   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
          (นางธนันพัชร์  เลิศประเสริฐ) 

 
 

   (ลงชื่อ)    พิสิษฐ์  หิรัญรุจิรัตน์   ผู้จดรายงานการประชุม 
            (นายพิสิษฐ์  หิรัญรุจิรัตน์) 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าไม้
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2566 เมื่อวันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2566 แล้วเห็นว่าถูกต้องทุกประการ 

 

 
 

   (ลงชื่อ)     ณพชร  อั้นจุกฉุน   ประธานตรวจรายงานการประชุม 
             (นายณพชร  อั้นจุกฉุน) 
 
 
   (ลงชื่อ)  ทวีทรัพย์  ธนภูติพันธ์   กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
          (นายทวีทรัพย ์ ธนภูติพันธ์) 
 
 

  (ลงชื่อ)     อนิรุทธิ์  ขุนต ิ  เลขานุการกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
             (นายอนิรุทธิ์  ขุนติ) 

 
 
   (ลงชื่อ)    กัลยกฤต  เขียวอิ่ม   ประธานสภาเทศบาลตำบลท่าไม้ 
            (นายกัลยกฤต  เขียวอิ่ม)  


